



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23-25 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ The Nation (23 มิ.ย. 61)</p>	<p>ตรวจเยี่ยมรพ.สวนผึ้ง</p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริการสาธารณสุขชายแดนที่รพ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และชื่นชมการวางระบบที่ดึงรพ.สต.และอสม.มาร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งท้องถิ่นและเอกชน พร้อมทั้งย้ำเรื่องการทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและลดปัญหางบประมาณ ส่วนประชาชนที่เข้ามาตามแนวชายแดนก็ต้องดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน</p> <p>นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 5 รายงานสภาพปัญหาว่า การรักษาพยาบาลประชากรต่างด้าวใน 31 จังหวัดชายแดนทั่วประเทศ ระหว่าง ม.ค.-มิ.ย. 2561 มีค่าใช้จ่าย 2,255 ล้านบาท ในจำนวนนี้เรียกเก็บไม่ได้ 1,109 ล้านบาท คิดเป็น 49.2% ส่วนเขตสุขภาพที่ 5 มีพื้นที่ชายแดน 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ มีประชากรต่างด้าว 213,130 คน ค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ ต.ค. 2560-มิ.ย. 2561 จำนวน 425 ล้านบาท เรียกเก็บไม่ได้ 223 ล้านบาท ปัญหาสุขภาพที่สำคัญคือ 1.อัตราการตายของมารดาและทารกสูง 2. บางส่วนไม่มีหลักประกันสุขภาพทำให้หน่วยบริการมีภาระค่าใช้จ่ายและปัญหาการส่งต่อผู้ป่วย 3.การแพร่ระบาดของโรคระบาด เช่น วัณโรค มาลาเรีย ยังรักษาไม่ต่อเนื่องทำให้เชื้อดื้อยาและวัคซีนไม่ครอบคลุม 4.การลักลอบนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ได้จัดตั้งสำนักงานสาธารณสุขชายแดนระดับจังหวัด เพื่อดำเนินงานด้านชายแดนโดยเฉพาะ และจัดระบบการเงินการคลังบริการสุขภาพชายแดน เช่น บัตรสุขภาพสำหรับคนข้ามแดน การซื้อประกันสุขภาพ 2,700 บาท/ปี จัดทำหลักประกันคนไร้รัฐและกองทุนสุขภาพชายแดน และงบบำพิเศษ</p> <p>นพ.ฉัตรกุล ธิญะเกียรติ ผอ.รพ.สวนผึ้ง กล่าวว่า รพ.รับผิดชอบดูแลประชากร 60,341 คน แยกเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพ 27,225 คน ประกันสังคม 4,363 คน สวัสดิการข้าราชการ 1,933 คน รอพิสูจน์สัญชาติ 16,299 คน ประชากรในศูนย์อพยพ 6,700 คน แรงงานต่างด้าว 832 คน บุคคลไร้สิทธิ 2,989 คน ซึ่งกลุ่มนี้มารับบริการถึง 24,000 ครั้ง/ปี มีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บไม่ได้ปีละ 2.4 ล้านบาท ส่วน รพ.สต.ในอ.สวนผึ้งเรียกเก็บไม่ได้ 6.8 แสนบาท ทั้งนี้ อ.สวนผึ้งมีการข้ามพรมแดนธรรมชาติหลายช่องทาง เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคชายแดนมากกว่าพื้นที่อื่น ต้องให้ความรู้ประชาชนเรื่องป้องกันโรค</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก (25 มิ.ย.61)</p>	<p>- เสนอบทความ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของรพ.พื้นที่ชายแดน ที่รพ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยในภาพรวม พื้นที่ชายแดนมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกเก็บจากประชากรต่างด้าวได้ โดยสธ.ได้จัดทำแผนแม่บทสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน พ.ศ.2560-2564 บูรณาการงานจากหลายภาคส่วน การแก้ปัญหาเชิงระบบ อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอจัดตั้งกองทุนสุขภาพชายแดน เป็น กองทุนเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 31 จังหวัดชายแดนทั่วประเทศ โดยเป็นกองทุนส่วนกลาง แต่จะจัดสรรงบประมาณไปให้ ระดับเขตสุขภาพบริหารจัดการเอง ซึ่งงบประมาณกองทุนฯ อาจมาจากการขายบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวและรัฐสนับสนุนส่วนหนึ่ง ส่วนการเฝ้าระวังและป้องกันโรคชายแดน มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว(อสต.) ทั่วประเทศประมาณ 1,380 คน ช่วยทำหน้าที่ให้ความรู้และสื่อสารการเฝ้าระวังโรคต่างๆ ให้ประชากรที่ไม่เข้าใจภาษาไทยได้มากขึ้น โดยเฉพาะโรคมมาลาเรีย ทำให้มีผู้ป่วยลดลงอย่างมาก</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึง เดลินิวส์ (24 มิ.ย. 61)</p>	<p>วัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>- เสนอจดหมายจากผู้ใช้นามว่า “กนก” ระบุว่า ได้ฟังข่าวจากวิทยุให้กลุ่มเสี่ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดตามฤดูกาล วันที่ 11 มิ.ย. 2561 จึงได้ไปที่รพ.สต.แห่งหนึ่งใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พบว่ารพ.สต.แจ้งว่ามีคนฉีดวัคซีน 3,000 คน แต่ส่วนกลางจ่ายวัคซีนมาแค่ 1,000 คน ทำให้เจ้าหน้าที่พยาบาลถูกต่อว่า ซึ่งไม่ใช่ความผิดของพยาบาล จึงอยากขอให้สธ.ดำเนินการเรื่องนี้ให้ชัดเจน ไม่ควรทำให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยถูกตำหนิ</p> <p>ด้านเจ้าของคอลัมน์ ระบุว่า สธ.ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ 3.5 ล้านโดส ให้กลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. ทำให้มีผู้ไปฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคัก รพ.สต.บางแห่งอาจคำนวณวัคซีนผิดพลาดทำให้ไม่เพียงพอและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โดนต่อว่า อยากให้ประชาชนใจเย็น ๆ
<p>สยามรัฐ (25 มิ.ย. 61)</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ news1005fm (25 มิ.ย. 61)</p> <p>เดลินิวส์ (25 มิ.ย. 61)</p> <p>เพจข่าวเด่นน้ำท่วมทีวีช่อง 3 (24 มิ.ย. 61)</p> <p>แนวหน้า (23 มิ.ย. 61)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์สังคมทั่วทิศ (23 มิ.ย. 61)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เชื้อไวรัสเดงกีอยู่ในกลุ่มเดียวกับไวรัสซิกาและไวรัสไข้สมองอักเสบ เจอี มีอยู่กลายเป็นพาหะสำคัญ คาดว่าปี 2561 จะมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 74,000-75,000 ราย และจะเสียชีวิตสูงกว่าปกติ ซึ่งกรมฯ มีระบบตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่รวดเร็ว สามารถตรวจรู้ผลภายใน 8 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สจ.นครราชสีมา เตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้เลือดออก โดยเดือน พ.ค. 2561 จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาในรพ.ถึง 205 ราย จาก 32 อำเภอ และตั้งแต่เดือน ม.ค. 2561 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 391 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขอให้ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตระหนักถึงมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยป้องกันและรองรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว สคร.9 จ.นครราชสีมา จัดการประชุมบูรณาการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายเขตเมืองในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมศาลาการเปรียญวัดบูรพ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนวัดบูรพ์ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำความเข้าใจในการช่วยกันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>-โพสต์ภาพผู้ป่วยชายรายหนึ่ง พร้อมข้อความว่า เตือนภัยอยุธยาไข้เลือดออกสายพันธุ์รุนแรงระบาด ที่หมู่บ้านสวนพริก หมู่ 2 มีผู้ป่วยในหมู่บ้านเดียวกันป่วยอีกหลายคน</p> <p>โดยหลังมีข่าวเผยแพร่ออกไป แพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.พระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่บ้านผู้ป่วยรายดังกล่าว พร้อมทั้งให้ข้อเท็จจริง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรค และดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพื้นที่รอบบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.หนองคาย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง จ.อุดรธานี นำเจ้าหน้าที่ออกให้คำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ อสม.ประชาชน ที่บ้านฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย พร้อมฉีดพ่นยากำจัดยุงลายรอบหมู่บ้าน โดยขณะนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต</p> <p>ส่วนที่ จ.กาฬสินธุ์ หลังเด็กชายวัย 11 ปีเสียชีวิต ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ สคร.ที่ 7 ขอนแก่น เปิดจุดคัดกรองโรคให้ชาวบ้านกลุ่มเสี่ยง โดยมีคนในหมู่บ้านป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย 15 ราย และนอนรักษาอาการที่รพ.กาฬสินธุ์ 3 ราย</p> <p>-เสนอข่าว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 15 คน รพ.สต.บ้านกะเปียดจึงประสานงาน อสม.เฝ้าระวังพื้นที่ช่วงฝนตกชุก ย้ำให้ใช้มาตรการ 3 เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ พร้อมพ่นหมอกควันตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ</p>
<p>มติชนออนไลน์ (24 มิ.ย. 61)</p>	<p>กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล</p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้รมว.สธ. โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ออกกฎกระทรวง เพื่อให้การจัดการสิ่งปฏิกูลเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ อันทำให้สามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค</p>
<p>คมชัดลึก (23 มิ.ย. 61)</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พิเศษ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ กล่าวว่า การจำกัดการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำร่างแผนมาตรการควบคุมให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อเสนอคกก.วัตถุอันตรายพิจารณาและลงมติเห็นชอบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เป็นแนวทางที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>รศ.ดร.พรชัย เหลืองอากาศพงศ์ อุปนายกสมาคมเกษตรปลอดภัย และผู้เชี่ยวชาญด้านพืช กล่าวว่า การระดมความคิดเห็นต่อมาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต สรุปได้เป็น 4 มาตรการหลัก ดังนี้ 1. ด้านการนำเข้าสาร ควรจำกัดปริมาณการใช้ เพิ่มมาตรการควบคุมการผลิตและจัดจำหน่าย ปรับปรุงและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และส่งเสริมการวิจัยเพื่อจัดหาสารทดแทนหรือทางเลือกที่เหมาะสม 2. ด้านการผลิต กรมวิชาการเกษตรและบริษัทผู้ผลิตควรร่วมมือกันจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงฉลาก และกำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพสารให้ตรงตามที่ยื่นทะเบียน 3. ด้านการจัดจำหน่าย ควรพัฒนาบุคลากรประจำร้านให้มีความเชี่ยวชาญ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปรับปรุงหลักสูตรอบรมร้านค้า จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในราคาประหยัด ห้ามโฆษณาขายสารดังกล่าวผ่านรถเร่ขายและสื่อออนไลน์ สร้างกลไกการติดตามการใช้สารเคมีผ่านบัตรสินค้าเชื้อเกษตรกร ให้จำหน่ายได้เฉพาะในร้านค้าควบคุมเท่านั้น และยกระดับความสามารถของร้านค้าให้มีความรู้ 4.ด้านการใช้สาร ควรพัฒนาหลักสูตรอบรมเกษตรกรให้ทันสมัย กระจายอำนาจให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเป็นผู้อบรมและพัฒนาความรู้เกษตรกร สร้างกลไกการติดตามการอบรมผ่านบัตรสินค้าเชื้อเกษตรกร และพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p>
<p>Hfocus เว็บไซต์ประชาไท (25 มิ.ย.61)</p>	<p>งบประมาณหลักประกันสุขภาพ -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่าภายหลังมีมติกรม. วันที่ 6 มี.ค. 2561 อนุมัติงบประมาณปี 2561 จำนวน 41,836.13 ล้านบาท สำหรับบริการผู้ป่วยในในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มเติม ขณะนี้ สปสช.อยู่ระหว่างการโอนเงินให้รพ.ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนค่าบริการผู้ป่วยในคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ ซึ่งจะช่วยให้อัตราจ่ายค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น จากเดิม 7,500 บาท/RW เป็น 8,000 บาท/RW และหากสิ้นปีงบประมาณมีเงินค่าบริการผู้ป่วยในคงเหลือจะโอนคืนให้โรงพยาบาลทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ค่า RW เพิ่มขึ้นอีก</p>
<p>แนวหน้า มติชน เดลินิวส์ (23 มิ.ย. 61)</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม. -เสนอข่าว น.ส.ศรีริต้า เจนเซ่น น.ส.ทับทิม-มัลลิกา จงวัฒนา น.ส.เจสซี่ วาร์ด และ นายกฤติเดช สมตน เดินทางเข้าให้ปากคำตามหมายเรียกกรณีรื้อผลิตภัณฑ์ในเครือเมจิกสกิน โดย น.ส.ศรีริต้า ระบุว่า เมื่อได้รับสินค้าผู้จัดการจะตรวจสอบเลข อย. ก่อน ซึ่งผลิตภัณฑ์มีวางขายในท้องตลาดและโฆษณาโดยทั่วไปดูน่าเชื่อถือ จึงรับรีวิว โดยจะลงอินสตาแกรมส่วนตัว 5 วัน แต่ผู้ประกอบการนำรูปที่ถ่ายคู่กับสินค้าไปโฆษณาต่อโดยใส่ข้อความเพิ่มเติม ขณะที่ น.ส.ทับทิม ระบุว่า ไม่คิดว่าสินค้าจะไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเห็นโฆษณาตามป้ายโฆษณาต่างๆ ด้าน พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวว่า ต้องรอผลการตรวจสอบที่มีการกล่าวอ้างในการโฆษณา เพราะจะมีส่วนในการชี้พฤติกรรมกรรณการรีวิวและสรุปความผิด ยืนยันว่าผลที่ได้ล่าช้าไม่เป็นอุปสรรคในการพิจารณาคดี</p>
<p>ข่าวสด (24 มิ.ย. 61)</p>	<p>ตรวจโรงงานผลิตเครื่องสำอาง -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. นพ.วันชัย สัตยา วุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. และ นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นพ.สสจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ณ บริษัท ปฐวิน จำกัด อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ สธ.ให้ความสำคัญกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้มอบนโยบายให้ นพ.สสจ.ทุกจังหวัดเข้มงวดตรวจโรงงานเครื่องสำอางทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ดังนั้นขอให้โรงงานเครื่องสำอางทั่วประเทศปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับใหม่ หากฝ่าฝืน อย.จะเพิกถอนใบรับจดทะเบียน รวมทั้งมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท สอบถามข้อมูลผ่านระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ หรือ www.thaifda.org/econsult สำหรับ บ.ปฐวิน จำกัด ตรวจสอบพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561</p>
<p>ข่าวสด (24 มิ.ย. 61)</p>	<p>รับมอบอาคาร รพ.วัดญาณสังวราราม -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. รับมอบอาคารสิริวัฒนภักดี 2 จากนายเจริญ และ คุณหญิงวรรณสิริวัฒนภักดี ที่ได้บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง จำนวน 5.7 ล้านบาท เพื่อรองรับพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ และประชาชนในพื้นที่ ที่รพ.วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งตั้งขึ้นจากราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อให้มีสถานพยาบาลสำหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนในพื้นที่</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (25 มิ.ย.61)</p>	<p>ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ -เสนอข่าว นพ.ก่าจัด รามกุล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุข หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เปิดเผยแพร่ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของรพศ./รพท.ทั่วประเทศ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 พบว่า ประเภทผู้ป่วยนอก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจรวมทุกด้าน ร้อยละ 75.80 พึงพอใจสูงสุดในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 78.60 แผนกที่พึงพอใจสูงสุดคือ แผนกกายภาพบำบัด ร้อยละ 82.12 ส่วนผู้ป่วยใน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจรวมทุกด้าน ร้อยละ 79.35 พึงพอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 82.19 และแผนกที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ หอผู้ป่วยหนักวิกฤตทุกหอ ร้อยละ 83.23</p>
<p>ข่าวสด (25 มิ.ย. 61)</p>	<p>คลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ปี 2558 มีผู้ป่วยโรคหืดนอนรักษาในรพ. 115,577 คน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 249,742 คน โดยไทยพบผู้ป่วยโรคหืดร้อยละ 7 ของประชากร และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 1.5</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ล้านคน องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า พ.ศ.2563 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของประชากรโลก สธ.จึงกำหนดให้โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นหนึ่งในแผนการจัดบริการความเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย 14 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายในรพ.ทั่วประเทศที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง ปัจจุบันมีคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายแล้ว 1,415 แห่ง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มปี 2558-2560 พบอัตราการกำเริบเฉียบพลันของโรคหอบหืดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ดังนั้น จะส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขหรือสมาชิกเครือข่ายที่ทำคลินิกได้มาตรฐานแล้ว ขยายรูปแบบและแนวทางการรักษาไปสู่ระบบบริการปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น</p>
<p>คมชัดลึก (23 มิ.ย. 61)</p>	<p>ป้องกันกรถูกฟ้าผ่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ประชาชนระมัดระวังระหว่างฝนตกอาจถูกฟ้าผ่าได้ จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวัยเรียน รองลงมาเป็น กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเหตุการณ์ฟ้าผ่ามักเกิดในพื้นที่โล่งแจ้ง สวน นา ไร่ การป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่า มีดังนี้ 1. หลีกเลียงอยู่กลางแจ้งขณะฝนตกฟ้าคะนอง หากจำเป็นควรนั่งยอง ย่อตัวให้ต่ำและชิดกับพื้นให้มากที่สุด แต่ไม่ควรนอนราบกับพื้น หลีกเลียงการอยู่ใกล้ต้นไม้สูง เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา 2.ควรหลบในอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้า ไม่ควรใช้โทรศัพท์ เปิดคอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรืออยู่ใกล้ประตู หน้าต่างที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะ 3. หลีกเลียงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 4.กรณีอยู่ในรถ ควรปิดกระจกทุกบาน หากฟ้าผ่าลงรถ ไม่ควรออกจากรถโดยเด็ดขาด เพราะจะมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าสูง และอย่าสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะ สำหรับการช่วยเหลือผู้ถูกฟ้าผ่า ต้องประเมินความปลอดภัยของที่เกิดเหตุ และโทรขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669 โดยอาจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสถานที่โดนฟ้าผ่าไปยังที่ปลอดภัย</p>
<p>สยามรัฐ (25 มิ.ย. 61)</p>	<p>มะเร็งช่องปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า มะเร็งช่องปากเป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของมะเร็งที่พบมากในไทย ร้อยละ 90 เป็นชนิดสแควมัสเซลล์ คาร์ซิโนมา ซึ่งรุนแรงสูง พบอัตราการรอดชีวิตใน 5 ปีของทั่วโลกต่ำกว่าร้อยละ 50 และพบได้ทุกอวัยวะในช่องปาก กลุ่มเสี่ยงคือคนอายุ 40 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เคี้ยวหมาก ในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย คือ สูบบุหรี่ ยาเส้น ดื่มเหล้า เคี้ยวหมาก กินผักผลไม้ไม่ค่อย ติดยาเสพติด ไวรัส HPV อนามัยช่องปากไม่ดี มีฟันปลอมไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกและรักษาเร็วจะลดความรุนแรงและเพิ่มโอกาสรอดชีวิต สัญญาณเตือนคือ พบรอยโรคสีแดงหรือแดงปนขาวที่เนื้อเยื่อช่องปาก พบแผ่นฝ้าสีขาวที่เนื้อเยื่อช่องปาก มีแผลเรื้อรังในช่องปากไม่หายใน 2 สัปดาห์ มีก้อนในช่องปาก หรือที่คอแข็งเป็นไต ไม่เจ็บ</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ (25 มิ.ย. 61)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (25 มิ.ย. 61)</p>	<p>ดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีอากาศหนาวในช่วงค่ำ ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ และหากนำเสื้อผ้า ถุงเท้า ที่ไม่สะอาดและอับชื้นมาสวมใส่ จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนัง กลาก เกื้อยได้</p> <p>นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา แนะนำให้ใช้หลักสุขบัญญัติ 4 ข้อดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน ได้แก่ 1. ดูแลความสะอาดเสื้อผ้า ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม โดยซักและบิดให้หมาดที่สุดก่อนผึ่งให้แห้ง ถ้ามีแดดให้ตากแดด 2.รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ประุงสุกใหม่ ๆ กินผักสดที่ล้างสะอาด และล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 3.ออกกำลังกายเป็นประจำ 5 วันต่อสัปดาห์ อย่างน้อย 30 นาที 4.หากป่วยไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ให้หยุดพักอยู่บ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อไอ หรือจาม ใช้ผ้าหรือทิชชูปิดปากและจมูก และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ นพ.สจ.จ.ตรัง เตือนประชาชน ช่วงฤดูฝนให้ระวังการถูกสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง กัด ต่อย ขอให้หมั่นสำรวจบริเวณตู้เสื้อผ้า ตู้รองเท้า ผ้าเช็ดเท้า ท่อต่าง ๆ หรือขอบประตูของบ้าน เพราะอาจมีสัตว์มีพิษหลบซ่อนอยู่ การลดความเสี่ยง คือ 1.จัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ สอดส่องตามมุมอับของบ้านเป็นประจำ 2.สำรวจสิ่งแปลกปลอมก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง หากพบเจอสัตว์มีพิษควรเรียกผู้ชำนาญมาช่วย ในกรณีที่ถูกลมพิษกัดหรือต่อย ให้รีบล้างบริเวณแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่หลาย ๆ ครั้ง ทาแผลด้วยแอมโมเนีย หรือครีมไตรแอมซิโนโลน หากมีอาการปวดมาก หรือมีอาการแพ้ เช่น หน้าตาบวม หายใจไม่สะดวก ควรรีบไปพบแพทย์ สำหรับกรณีถูกงูกัด ควรจดจำลักษณะของงูว่าเป็นชนิดใด เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง และให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ลดการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ถูกกัด ไม่ควรขันชะเนาะเพราะอาจทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นขาดเลือดไปเลี้ยง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ห้ามกรีดแผล ดุดแผล ใช้ไฟ/ไฟฟ้าจี้แผล โปะน้ำแข็ง พอกสมุนไพร ต้มสุรา หรือกินยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของแอสไพริน และให้นำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว
ผู้จัดการรายวัน (25 มิ.ย.61)	<p>โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>-เสนอบทความว่า ในเดือนก.ย.ปีนี้ จะมีการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (High level Meeting of the United Nations General Assembly on the Prevention and Control of NCD) ครั้งที่ 3 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งการลงนามในปฏิญญาจากที่ประชุมดังกล่าว จะมีผลผูกพันให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันป้องกันโรค NCDs และให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันในทุกกระดับ ตั้งแต่ต้นนโยบายไปจนถึงประชาชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในและนอกภาคสาธารณสุข ซึ่งหวังว่ากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้ประสานงาน และดูแลนโยบายต่างประเทศของไทย จะให้ความสำคัญกับการประชุมดังกล่าว</p>
กรุงเทพธุรกิจ (25 มิ.ย.61)	<p>สมัชชาสุขภาพปี 61</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิจจา เรื่องไทย ประธานคกก.จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. 2561-2562 กล่าวว่า ที่ประชุมคจ.สช.ได้เห็นชอบประเด็น "อีสปอร์ตกับสุขภาพ" เป็นระเบียบวาระที่ 3 ของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 หลังจากประกาศระเบียบวาระไปแล้ว 2 ประเด็น ได้แก่ 1.ความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Health Literacy for NCDs) และ 2.การพัฒนา พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน:เขตเมือง โดยหวังว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการทำให้สาธารณะรู้เท่าทันอีสปอร์ต</p>
กรุงเทพธุรกิจ (25 มิ.ย.61)	<p>การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รก.ผอ.สวรส. กล่าวว่า แผนการขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยทางการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดการนำเข้ายาและอุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดอาชีพต่อเนื่อง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีเป้าหมายระยะแรก 1-2 ปี ได้แก่ 1.บริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ป่วยติดเตียง 2.บริการนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3.การศึกษานโยบายการแพทย์ในระดับมหภาค 4.การวิจัยด้านสมุนไพรครบวงจร ซึ่งจะเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยและผลิตชีวเวชภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) หรือยาสามัญของยาชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ที่สิทธิบัตรหมดอายุแล้ว ส่วนเป้าหมายระยะกลาง ภายใน 3-5 ปี ได้แก่ 1.ส่งเสริมโปรแกรมการวิจัยในคนรองรับวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2.การวิจัยเพื่อควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในคน สัตว์ และเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม 3.การส่งเสริมยาสมุนไพรเข้าบัญชียาหลัก 4.การนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ และเป้าหมายระยะยาว 5 ปีขึ้นไป คือ 1.วิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 2.ผลิตชีวเวชภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง การผลิตยาสิทธิบัตรหมดอายุ</p>
ไทยรัฐ (24 มิ.ย.61)	<p>การใช้ยาสมเหตุสมผล</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัตน์มี นายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาของผู้ป่วย ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะรพ.ในต่างจังหวัดที่ยังมีปัญหาด้านแคลนเภสัชกร ทั้งนี้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า การบริโภคยาของคนไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.4 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ใช้จ่ายเกินจำเป็นกว่า 2,000 ล้านบาท และการใช้ยาที่สงสัยต่อประสิทธิภาพ 4,000 ล้านบาท สภาเภสัชกรรมร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จัดกิจกรรม "สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561" ชูบทบาทเภสัชกรยุค 4.0 รมรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ยาและสมุนไพรอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล ภายใต้คำขวัญ "ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0...ปรึกษาเภสัชกร" โดยกำหนดจัดกิจกรรมใน รพ. ร้านยาและหน่วยบริการสาธารณสุขพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 มิ.ย. 2561</p>
แนวหน้า บทบรรณาธิการ (25 มิ.ย.61)	<p>ปัญหาขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน</p> <p>-เสนอบทความว่า รัฐบาลต้องส่งเสริมให้ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจากอัตราปัจจุบัน โดยส่งเสริมให้คนในวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วมีบุตรมากกว่าหนึ่งคน เพื่อให้ประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่เหมาะสมในการใช้พัฒนาประเทศในอนาคต</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ (23 มิ.ย. 61)	<p>รพ.บ้านโป่งเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรชัย คงเปี่ยม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ รพ.บ้านโป่งเปิดบริการศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ละเอียด ถูกต้องแม่นยำ ใช้สิทธิบัตรทองหรือสิทธิประกันสังคมไม่ต้องจ่ายเงินก่อน ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร.0-3222-2841 ถึง 6 ต่อ 420</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (25 มิ.ย. 61)</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคระบุว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือข้อสรุปทางการแพทย์ที่ชี้ชัดว่าบุหรีไฟฟ้าช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ และยังพบว่าเด็กและเยาวชนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ตัดสินใจซื้อบุหรีไฟฟ้ามาทดลองสูบและเสพติดในที่สุด ซึ่งบุหรีไฟฟ้ามีสารพิษโดยเฉพาะนิโคตินและสารกลุ่มโลหะหนักต่างๆ ที่เป็นสารก่อมะเร็งสูงกว่าบุหรีทั่วไป และเป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้า หรือจำหน่ายในประเทศไทย ดังนั้น ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองชี้แจงทำความเข้าใจกับบุตรหลาน และหากต้องการเลิกบุหรี สามารถโทรปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ หมายเลข 1600 ฟรี และเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกให้บริการเลิกบุหรีในรพ.สังกัดสธ.ใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 02-580 9237 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>เว็บไซต์ sanook.com (24 มิ.ย. 61)</p>	<p>เด็ก ม.6 ช่วยชีวิตผู้ป่วยตกต้นไม้</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "ณิชพัชร มิคะนุช" โพสต์ภาพเด็กสาวกำลังช่วยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตชายสูงอายุซึ่งตกลงมาจากต้นไม้หมดสติ จนกระทั่งฟื้น และรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัว ซึ่งมีผู้เข้ามาชื่นชมและแชร์ไปจำนวนมาก โดย น.ส.ณัฐนิชา มิคะนุช อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในคลิปเปิดเผยว่า สาเหตุที่ทำให้ CPR เป็นเนื่องจากเคยฝึกทำตอนไปเข้าค่ายในงานจุฬาฯ เอ็กซ์โป</p>
<p>ไทยรัฐ (24 มิ.ย. 61)</p>	<p>ขอความช่วยเหลือเด็กอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าคูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นายนิพนธ์ ปินตา สสอ.แม่ลาน้อย และคณะ เดินทางไปเยี่ยม นายณัฐวัฒน์ หรือน้องก๊วน ชื่อสัตย์ อายุ 17 ปี ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย ซึ่งป่วยเป็นโรคพราดอร์-วิลลี่ ซินโดรม ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ร่างกายเตี้ยโตและอ้วนผิดปกติ น้ำหนัก 196 กก.นั่ง ยืน เดินไม่ได้ หายใจหอบต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีปัญหาเรื่องปอด เบาหวาน และความดันสูง ต้องไปพบแพทย์ที่รพ.มหาสารนครเชียงใหม่ทุกเดือน มีค่าใช้จ่ายครั้งละเป็นหมื่น อยากขอให้ช่วยรักษา ติดต่อได้ที่โทร. 0-9506-3663</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch